



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน ๓ ตำแหน่ง รวม ๔ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้าง และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้าง ข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ได้ยื่นและรับรองไว้ หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือจะพิจารณาให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้าง นำบัตรประจำตัว ผู้สมัครสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบด้วย การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม โดยให้ไปรายงานตัวเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (บริเวณหน้าห้องประชุมสัมมนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ชั้น ๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (๐๑)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว	หมายเหตุ
๑	นายธนสาร สุภาพรหม	๐๑-๐๑	ประเภทความพิการ ๓
๒	นายกิตติธัช ปานนิล	๐๑-๐๒	ประเภทความพิการ ๒
๓	นางสาววิษราภรณ์ กิ่งแก้ว	๐๑-๐๓	ประเภทความพิการ ๓
๔	นายภูมรินทร์ พนมทิพย์	๐๑-๐๔	ประเภทความพิการ ๒

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง บริกร (๐๒)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว	หมายเหตุ
๑	นางสาวอุไรรัตน์ หงษ์เอิบ	๐๒-๐๑	ประเภทความพิการ ๓

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน (๐๓)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว	หมายเหตุ
๑	นายรุ่งโรจน์ ขำเอี่ยม	๐๓-๐๑	ประเภทความพิการ ๓
๒	นายวิจิตร รุ่งศรีพัฒน์พงศ์	๐๓-๐๒	ประเภทความพิการ ๓

- ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรายงานตัวและเข้ารับการเลือกสรรในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(บริเวณหน้าห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ชั้น ๑